

กำหนดการจัดสรรแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกไปปฏิบัติงานฝึกเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ. 2567

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
เมษายน 2567	<p>ประกาศโควตาและรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการรับการ จัดสรรแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก ทาง www.cpirid.in.th หัวข้อ : ข่าวการรับสมัคร > แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก</p>
3 พฤษภาคม 2567	<p>เปิดรับสมัครแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก เวลา 08.30 - 15.30 น. แพทย์สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.cpirid.in.th และดำเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อ-สกุล 2. เลขที่บัตรประชาชน 3. สถาบันและวันที่สำเร็จการศึกษา 4. หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (จะต้องใช้ gmail ในการสมัครเท่านั้น) 5. รายละเอียดของผลการประเมินการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 6. ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด 7. โรงพยาบาลที่ต้องการฝึกเพิ่มพูนทักษะ <p>แพทย์ที่ดำเนินการสมัครเสร็จแล้ว จะได้รับ E-mail ตอบกลับจาก Google Forms ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และ link dashboard แสดงรายชื่อและจำนวนผู้สมัครแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลที่ต้องการฝึกเพิ่มพูนทักษะได้ ผ่านทาง Google Forms ที่ตอบกลับดังกล่าว จนกว่าจะถึงเวลาปิดระบบ 15.30 น.</p> <p>สรุปผลการรับสมัคร เวลา 18.00 น. แจ้งผลผ่าน E-mail ที่ใช้ในการสมัคร พร้อมแจ้งรายชื่อแพทย์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 แพทย์ที่ได้รับการจัดสรร หมายถึง แพทย์ที่เลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะไม่เกินโควตาที่กำหนด จะได้รับการจัดสรรให้เข้ารับการฝึกเพิ่มพูนทักษะภายในโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยไม่ต้องเข้ารับการจับสลากคัดเลือก และไม่อนุญาตให้แพทย์ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เข้ารับการจับสลากเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่นโดยเด็ดขาด</p> <p>กลุ่มที่ 2 แพทย์ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร หมายถึง แพทย์ที่เลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะเกินโควตาที่กำหนด จะต้องเข้ารับการจับสลากคัดเลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567</p> <p>กลุ่มที่ 3 แพทย์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ หมายถึง แพทย์ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งความประสงค์ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะแล้ว แต่ไม่ดำเนินการเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการฝึกเพิ่มพูนทักษะตามขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด หากยังประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้ารับการจับสลากคัดเลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยจะต้องเลือกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตามรายชื่อที่เหลือหลังจากกลุ่มที่ 2 ได้ดำเนินการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว</p>
7 พฤษภาคม 2567	<p>จับสลากคัดเลือก เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข เริ่มจับฉลาก ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ โปรดียืนยันตัวตนโดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรูปถ่าย โดยต้องเป็นตัวจริง ไม่ใช่สำเนาเอกสาร ➤ การแต่งกาย ควรแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษา/นิสิต หรือเสื้อกาวน์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือชุดสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวม กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ <p>หากมารายงานตัวเพื่อเลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะ หลังจากเวลา 09.30 น. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ขอสงวนสิทธิ์ให้แพทย์ที่มีรายงานตัวตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนดได้ทำการเลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะก่อน</p>

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
8 พฤษภาคม 2567	ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกพร้อมโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะทาง www.cpird.in.th และ facebook : CPIRD Thailand
9 พฤษภาคม 2567	แพทย์รับหนังสือส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.cpird.in.th
13 พฤษภาคม 2567	แพทย์ไปรายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ

1. แพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบผ่านการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะแพทย์ หน่วยงาน และส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดในการส่งรายชื่อขอฝากฝึกเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน จึงจะดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนด
2. การเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น โดยให้แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกเลือกโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะได้โดยไม่มีเงื่อนไขพิเศษ
3. แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่ต้องเข้ารับการจับสลากคัดเลือก กรณีไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมจับสลากคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจ จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น โดยผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจ และพยาน จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน ด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน
4. แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ เมื่อส่งตัวไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จะไม่สามารถขอรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจะต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ และต้องจ่ายให้เฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น
5. กรณีสละสิทธิ์ภายหลังประกาศรายชื่อ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หรือไม่ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะได้ในปีเดียวกันกับที่ได้รับการจัดสรรเพื่อไปปฏิบัติงานขอใช้ทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : กำหนดการจัดสรรแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล : ๑. การประกาศโควตาและรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการรับการจัดสรร

๒. การรับสมัครแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกฯ

๓. การจับสลากคัดเลือก

๔. ประกาศรายชื่อแพทย์และโรงพยาบาลฝึกเพิ่มพูนทักษะ

๕. แพทย์รับหนังสือส่งตัวผ่านระบบออนไลน์

๖. แพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

ระยะเวลาที่เผยแพร่ข้อมูล : วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ : ไม่มีระบุ

Link ภายนอก: ไม่มีระบุ

หมายเหตุ : ไม่มีระบุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สถาพร สามารถ

(นายสถาพร สามารถ)

ตำแหน่ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

ปภัสนสร ศรีพรหม

(นางสาวปภัสนสร ศรีพรหม)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (หัวหน้า)

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น

เผยแพร่

อภิสิทธิ์ ทองคำ

(นายอภิสิทธิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง งานคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับรองการขึ้นเว็บไซต์

วรพงษ์ สุขสวัสดิ์

(นายวรพงษ์ สุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(รักษาการหัวหน้า)

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้ว

อภิสิทธิ์ ทองคำ

(นายอภิสิทธิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง งานคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสำคัญที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
รายละเอียด	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ระบุลงรายชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุลงรายชื่อชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	ระบุลงรายชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบ UPLOAD ข้อมูลตามที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม
ผู้รับรองการขึ้นเว็บไซต์	ระบุลงรายชื่อชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ลงชื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้ว	ระบุลงรายชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา